

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



พระสุเมธมุนี ปรีดีเมธี

ปีที่ 40 ฉบับที่ 81 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

สนส.กำหนดการส่งเกรดประจำภาคเรียนที่ 1/2554

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอประสานกำหนดการส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2554 ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) และ บศ. เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา ดังนี้

ภารกิจ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ (กศ.บป.)	บศ.
ส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่			
1. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน	วันที่ 5-14 ต.ค. 54	วันที่ 9-14 ต.ค. 54	วันที่ 9-14 ต.ค. 54
2. ส่งด้วยใบส่งเกรด			
2.1. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน	วันที่ 6-13 ต.ค. 2554	วันที่ 9-13 ต.ค. 2554	วันที่ 9-13 ต.ค. 2554
2.2. สำนักงานคณะส่งผลการเรียน	วันที่ 14 ต.ค. 2554	วันที่ 14 ต.ค. 2554	วันที่ 14 ต.ค. 2554
ทะเบียน			

อนึ่ง เพื่อให้การส่งผลการเรียนทุกรายวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องสมบูรณ์ ขอให้อาจารย์ผู้สอนได้ตรวจสอบและบันทึกผลการเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา พ.ศ. 2551 และแนวปฏิบัติการเขียนใบส่งเกรดให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (เขียนคะแนนรวม เขียนผลการเรียนด้วยปากกา และระบายผลการเรียนด้วยดินสอดำ 2B) สำหรับการส่งผลการเรียนผ่านระบบส่งเกรดออนไลน์ให้ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องและนำส่งข้อมูลผ่านระบบภายในเงื่อนไขวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น หลังจากพ้นกำหนดให้ผู้สอนติดต่อส่งผลการเรียนด้วยใบส่งเกรดจากงานประมวลผล ทั้งนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงผลการเรียนภายหลังส่งผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว



เป็น....ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยกลุ่มนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักนโยบายและโอกาสทางการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงภูมิปัญญา หรือ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญาไทย

ประกายแห่งความคิดนี้ นายรุ่ง แก้วแดง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น (2548)เล็งเห็นว่า “ในการดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ย่อมมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของความคิดว่ามีจุดเริ่มต้นมาอย่างไร แต่ความคิดของคนต้นคิด มักจะถูกซ่อนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงาน ซึ่งเมื่อมีการสืบค้นที่ไปที่มา หลายอย่างไม่สามารถสืบค้นได้ ทำให้ขาดข้อมูลไปอย่างน่าเสียดาย” จึงควรที่จะได้สรรหาผู้ทรงภูมิปัญญาเหล่านั้น เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาของท่านสู่การพัฒนาและเข้าแผนจัดการเรียนรู้ จัดทำเป็นองค์ความรู้ พร้อมทั้งจะขับเคลื่อนสู่ประชาชนในท้องถิ่นทั้งการศึกษาในระบบ นอก ระบบ และตามอัธยาศัยต่อไป

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2554 รวม 7 รุ่น จำนวน 487 คน

ครูภูมิปัญญาไทย หมายถึงบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้านใดด้านหนึ่ง เป็นผู้สร้างสรรค์ และสืบสานภูมิปัญญาดังกล่าวมาต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน และ **ได้รับยกย่องให้เป็น**

“ครูภูมิปัญญาไทย” เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ตนเชี่ยวชาญสู่กระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอก ระบบ และตามอัธยาศัย ซึ่งจำแนกไว้ 9 ด้านดังนี้ 1. เกษตรกรรม 2. อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 3. แพทย์แผนไทย 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. กองทุนและธุรกิจชุมชน 6. ศิลปกรรม 7. ภาษาและวรรณกรรม 8. โภชนาการ 9. ปรัชญา ศาสนา และ ประเพณี

ในการสรรหาครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 นี้ มีผู้ได้รับเชิดชูเกียรติจำนวน 96 คน จำแนกเป็นภาคได้ดังนี้ ภาคเหนือ 32 คน ภาคอีสาน 27 คน ภาคกลาง-ตะวันออก 15 คน และภาคใต้ 22 คน

สำหรับภาคใต้มีนครศรีธรรมราช 6 คน คือ นางปิยมาศ คชนทร์กำแหง (เกษตรกรรม)นางจารีย์ พรหมทอง (ศิลปกรรม) นายประกอบ เดชรักษา (ศิลปกรรม) นายสุรินทร์ จันทรทอง (ศิลปกรรม)

นายประหยัด เกษม (ภาษาและวรรณกรรม) นายวรรณดี(ภาษาและวรรณกรรม) ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานครโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานมอบเข็มและเกียรติบัตร นับจากนี้ไปครูภูมิปัญญาจะมีการกิจถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ใฝ่รู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมและผลิตชิ้นงานเพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอดพร้อมขับเคลื่อนเข้าสู่การศึกษาในระบบต่อไป.

ปรีชญ์ : รายงาน.

The Best University to Work For

ดร.ไกรเดช ไกรสกุล



ดร.ไกรเดช ไกรสกุล

จั่วหัวเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายน่าตื่นตื้นเต้นว่า “มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดที่คุณอยากทำงานด้วย” ให้เกิดความรู้สึกสว่นทางกับบทความ “ยุคตกต่ำที่สุดของอาจารย์มหาวิทยาลัย” ในหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 7 ฉบับประจำวันที่ 29 สิงหาคม ความตอนหนึ่งบอกว่า **มีใครทราบว่าจะคนที่จะปรับญาเอกใหม่ ๆ หากมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจะได้เงินเดือนเพียงหมื่นเศษๆ เงินเดือนพอๆกับพนักงานขับรถของบริษัท แล้วอย่างนี้คนเก่งที่ไหนจะอยากมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย** เนื้อความกล่าวถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าชั้น **กัตกอนเกลือกิน** เงินเดือนน้อยกว่าครูประถม มัธยม เขาฝากท้ายบทความอย่างน่าคิดว่า “แล้วอย่างนี้จะให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมีขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไปได้อย่างไร อย่าปล่อยให้เรื่องอย่างนี้ดำรงอยู่อีกต่อไปเลย รีบแก้ไขโดยด่วน ! “

แต่ที่อยากจะเขียนถึงครั้งนี้ ไม่ได้จะให้หมกมุ่นอยู่ที่เรื่องทอง ๆ เงิน ๆ 1.5 % -3.7 % หากแต่จะอยากจะเชิญชวนให้รู้จักกับ”สถาบัน The Great Place to Work” ซึ่งเขาทำวิจัยอย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี เพื่อค้นหาแนวทางที่จะสร้างที่ทำงานให้ยิ่งใหญ่ที่น่าทำงาน คำว่า “ยิ่งใหญ่” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง “เงินเดือนสูง” หรือขนาดที่ทำงานที่ใหญ่ๆ หรือๆ แต่เขาหมายถึง “ขนาดของหัวใจ” ซึ่งหมายถึงสถานที่ที่ “มีความเชื่อถือไว้วางใจต่อกัน(Trust) ระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหาร พนักงานมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทำ และทำให้คนที่เขาทำงานด้วยมีความสุข” จากการวิจัยพบว่า เราจะสามารถวัดประเมินสถานที่ทำงานที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการวัด “ระดับความสัมพันธ์” ใน 3 ด้านได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับผู้บริหาร 2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับงาน และองค์กร 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับบุคลากรด้วยกัน

สิ่งที่แฝงฝังเป็นค่านิยมที่เอื้อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีทั้ง 3 ด้านนี้ขึ้นอยู่กับค่านิยมสำคัญ 3 ประการได้แก่

1. ความเชื่อถือไว้วางใจ(Trust) ซึ่งประกอบด้วย 1.1 ความเชื่อถือต่อกัน (Credibility)ผู้บริหารต้องหมั่นสื่อสารกับพนักงาน บริหารอย่างตรงไปตรงมา ทำอย่างที่ตนเองพูดประกาศ 1.2 ความเคารพ (Respect)จัดการให้ได้ฝึกอบรม พัฒนาที่จำเป็นต่อการทำงาน สร้างจิตวิญญาณของความร่วมมือสามัคคี1.3 ความเป็นธรรม (Fairness) จัดสรรค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ปลอดจากการเลือกปฏิบัติ

2. ความภาคภูมิใจ (Pride) ทำให้พนักงานเห็นว่าองค์กรของตนมีผลผลิตที่มีคุณค่าต่อสังคมชุมชน และตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณูปการต่อองค์กร

3. ความเป็นมิตรสหายและความเป็นชุมชน(Camaraderie) ความเป็นสังคมอุดมความเป็นมิตรความรู้สึกถึงบรรยากาศ “ความเป็นครอบครัว” หรือ “ความเป็นทีม”

แม้ว่าจะอยู่ในยุคที่อาจารย์มหาวิทยาลัยตกต่ำที่สุดสุด ก็คงไม่กดดัน หรือมีความทุกข์เท่าไรหรอกหากได้ทำงาน หรือได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ ในความหมายที่กล่าวข้างต้น แต่! หากเลือกฝืนได้ก็จะฝืนว่า ได้เงินเดือนขึ้นอย่างเป็นธรรม! มากกว่า 1.5 % มีศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจ สมกับที่ทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แห่งนี้ มาตลอดช่วงชีวิตการทำงาน



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน,

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏมา นนทโชติ

พิธีสุนัอักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ค๊ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 ตรงกับเดือน 10 วัน แรม 10 ค่ำ ปีเถาะ

เสร็จเรียบร้อยด้วยความภาคภูมิใจ คืองาน “จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครพนมฉบับเจ้าเมือง” ว่าด้วยวาระการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประเด็นบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลและชายฝั่งจังหวัดนครพนมมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ที่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดนครพนมเป็นแม่งาน จัดเสร็จไปเมื่อ 21 กันยายน ที่โรงแรมทักษิณ ได้ประเด็นที่ควรแก่การบริหารจัดการไป 40 ประเด็น แต่ละประเด็นเป็นผลจากการระดมความคิดของชาวบ้านและภาคพลเมืองอย่างแท้จริง

งานนี้มี ผศ.สุจารี แก้วคง ผศ.สุริยะ จันทร์แก้ว ผศ. วรธรรมชัย พรหมเกิด ดร.มนิต พลหลา และอาจารย์สิริรัตน์ แก้วจำนง เป็นแม่งานหลัก ทำเวทีสาธารณะมา 7 ครั้ง ได้ข้อสรุปที่ดีและมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมไปเมื่อปลายวันวาน (21 ก.ย.) เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีรองแอมอร์ สิทธิรักษ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

เย็นวันนี้ (22 ก.ย.) ชาวนิเทศศาสตร์ จะจัดงาน “นิเทศศาสตร์น้อมรำลึกมูทิตาคารวะแต่ อาจารย์สุชาติ วิสุทธิพันธ์ ” ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา มีพิธีรดน้ำอวยพร การกล่าวคำขอบคุณ การแสดงของนักศึกษา และการมอบของที่ระลึกจากศิษย์รุ่นพี่ ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ผাগเรียนเชิญคณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ให้เกียรติร่วมพิธีมูทิตาคารวะในครั้งนี้

สถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดเทศน์มหาชาติบูชาพระบรมธาตุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และทอดผ้าป่าสามัคคี โดยร่วมกับนิสิตพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขต นครศรีธรรมราช ในวันที่ 24 – 25 กันยายน 2554 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในการจัดงานในครั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบันได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยของเราจะเป็นเจ้าภาพในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2554 ในกัณฑ์ที่ 10 สักกบรรพ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินเป็นเจ้าภาพกัณฑ์ดังกล่าวได้ที่คุณสุกัญญา สุทธิชาติ สำนักงานอธิการบดี

วันนี้ (22 กันยายน) มหาวิทยาลัยจะปิดถนนเพื่อลาดยาง โดยจะปิดถนนสายหน้าอาคาร 20 ไปจนถึงโรงเรียนสาธิต และในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน จะมีการปิดถนนตั้งแต่หน้าป้อมยามประตู 1 ผ่านหน้าสถาบันวิจัย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปจนถึงวงเวียนหน้าอาคารศิลปกรรม จึงขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดดีๆโดยท่าน ว.วชิรเมธี “ที่สุดของความรักคือรักโดยไม่ครอบครอง ที่สุดของการให้คือให้โดยไม่หวังผล ที่สุดของท่านคืออภัยท่าน ที่สุดของคนคือการเป็นคนธรรมดาที่มีความสุข” สวัสดิ์ค๊ะ

